



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ฉบับประจำวันที ๑๕ เดือนตุลาคมพ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑๑

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูทีได้



●● .. “สังคมราชภัฏ”

ผ่าน “คม ชัด ลึก” ต้อนรับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เดินหน้าปฏิรูปประเทศภายใต้ภาวะพิเศษ **ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน**



ณรงค์ พุทธิชีวิน



เป็ร็อง จัันดา

อดีตอธิการบดี มรภ.สุราษฎร์ธานี ได้รับเลือกเข้าไปเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านการศึกษาและเป็น สปช.จังหวัด ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งคงต้องวิ่งรอกระหว่างเมืองหอยใหญ่กับกรุงเทพฯ เจ้าตัวบอกว่า เป็นเกียรติยศยิ่งและงานนี้เพื่อชาติ ยินดีทดแทนคุณแผ่นดิน

●● .. มาทางซีกสมาชิก

สปช.จังหวัดทั่วประเทศใน

จำนวน 77 คน มี **รศ.ดร.เป็ร็อง จัันดา** อธิการบดี มรภ.เพชรบูรณ์ **จ.เพชรบูรณ์ ผศ.ไวคุณท์ ทองอร่าม** มรภ.รำไพพรรณี **จ.จันทบุรี** และ **ผศ.สมเดช นิลพันธ์ุ** อธิการบดี มรภ.นครปฐม



สมเดช นิลพันธ์ุ

จ.นครปฐม คงเป็นความหวังของสังคมที่จับตามองถึงบทบาทในฐานะตัวแทนจากข้าราชการ ที่จะสามารถนำบ้านเมืองไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้

●● .. จับไปที่บทบาทของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) **ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ** ในฐานะสมาชิก สนช. ชัดเจนกับความคิดที่ว่า การเป็นสนช.จะให้ความสนใจเพียงแค่การศึกษาและสาธารณสุขคงไม่ได้ คงต้องศึกษาเรียนรู้ ให้ความสนใจทุกเรื่องอย่างครอบคลุม เพราะจำเป็นต้องมีความเห็นต่อเรื่องนั้นๆ ซึ่งคุณหมอจะใช้เครือข่ายด้านโซเชียลมีเดียเข้ามาช่วยในการทำงาน ทันสมัยซะไม่มี

●● .. สอดรับกับ **ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน** ประกาศจุดยืนการทำงานที่เป็น สปช. อย่างแรก

ต้องไม่พูดว่าเราทำเพื่อฝ่ายไหน คนที่มาอยู่ตรงนี้ต้องยืนอยู่ตรงกลางให้ได้ ดังนั้นการมองปัญหาของประเทศจะต้องมองในทุกมิติ จะมองเฉพาะมิติของการศึกษา

อย่างเดียวไม่ได้ ใครที่พูดถึงความเป็นเอกภาพ ความหลากหลายในทางปฏิบัติ ต้องพูดกันให้ชัดเจน โดยเฉพาะการปลูกฝังความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นสิ่งที่สำคัญ

●● .. แล้วมาถึงรอบที่ชาวราชภัฏทั้งหลายต้องเปิดใจรับฟังจากมุมมองของ สปช. **ทิวา ณ นคร** ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก

ยิ่งตรงไปยัง คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวันนี้จะสอนแค่วิชาความรู้ หรือให้นักศึกษาฝึกสอนและการให้ครูเข้าอบรมคงไม่เพียงพอ

เสียแล้ว

●● .. เป็นความสำคัญยิ่งต่อภาพลักษณ์องค์กร มรภ.สวนดุสิต ของ **ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทรเจริญ** อธิการบดี จับมือสมาคมผู้สื่อข่าวการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเข้มให้แก่คนทำงาน เพื่อรับมือมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนทั่วประเทศ มองประเด็นงานให้เห็น นำเสนอให้เป็น 20-21 ตุลาคมนี้ โดยวิทยากรระดับบก.โต๊ะข่าวการศึกษา ติดต่อ โทร. 0-2241-6546 ศูนย์พัฒนาทูนมนุษย์ สวนดุสิต

● หลวง ฤทธิ ●

riddhee@hotmail.com

